



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

## ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

24 มกราคม 2568

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน เกศสุดา จางกาศ

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง  
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการเมืองไม่สงงานที่ได้รับมอบหมายรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6  
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 24  
มกราคม 2568 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต  
รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/955>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 24 มกราคม 2568

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง  
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต  
[www.Vichakan.net](http://www.Vichakan.net)

**ชื่อเรื่อง** การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

**ผู้วิจัย** เกศสุตา จางกาศ

**ปีการศึกษา** 2567

### บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 3/6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้านตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 15 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน รายวิชาคณิตศาสตร์

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และครูอธิบายเร็วเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 35 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.42

---

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/955>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 24 มกราคม 2568

พิมพ์ : วันที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 01.52 น.